



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ขอใช้บัญชีจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพื่อนำมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๑๕๘๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงนำบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ใช้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ โดยให้นำเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการทำสัญญาจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว
๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกตามกำหนด
๔. ผู้นั้นไม่อาจทำสัญญาตามวันที่กำหนดได้

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบคัดเลือกรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกดำเนินการทางอาญา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ แล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๘

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับที่ ในบัญชีเดิม	ลำดับที่ในบัญชี ของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	วิชาเอก	ชื่อสถานศึกษา ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นางสาววิธา แมดมิ่งเหง้า	๔	๑	เคมี	โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา	

